

Thờ BỐ y Tu n I MC

BỐ C THỜ TÌNH CHÚA GỒI: - Deut 26:16-19; - Mt 5:43-48.

Reading I:

Deut 26:16-19

16 'Yahweh your God commands you today to observe these laws and customs; you must keep and observe them with all your heart and with all your soul.

17 'Today you have obtained this declaration from Yahweh: that he will be your God, but only if you follow his ways, keep his statutes, his commandments, his customs, and listen to his voice.

18 And today Yahweh has obtained this declaration from you: that you will be his own people -- as he has said -- but only if you keep all his commandments;

19 then for praise and renown and honour, he will raise you higher than every other nation he has made, and you will be a people consecrated to Yahweh, as he has promised.'

1/ Bài đố c I: 16 Hôm nay, ĐỐ C CHÚA, Thiên Chúa cầ a anh em, truy n cho anh em đem ra thờ c hành các thánh chồ và quy t đố nh này. Anh em phồ i hồ t lòng hồ t đố tuân giồ và đem ra thờ c hành các đố u ồ y.

17 Hôm nay, anh em đã làm cho ĐỐ C CHÚA tuyên bồ rồ ng Ngồ ồ i sồ là Thiên Chúa cầ a anh em, rồ ng anh em phồ i đi theo đố ồ ng lồ i cầ a Ngồ ồ i, giồ các thánh chồ, mồ nh lồ nh, quy t đố nh

cha Ngài, và nghe tiếng Ngài.

18 Hôm nay, ĐỨC CHÚA đã khiến anh em tuyên bố rằng anh em sẽ là dân thuộc quy n sẽ hầu u
cha Ngài như Ngài đã phán với anh em, và rằng anh em sẽ giống như những người của Ngài,

19 rằng Ngài sẽ cho anh em vượt tất cả dân tộc Ngài đã tạo dựng, xét về vinh dự, danh tiếng và
vinh quang, rằng anh em sẽ là một dân thánh hiến cho ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em,
như Ngài đã phán.

Gospel:

Mt 5:43-48.

43 'You have heard how it was said, You will love your neighbour and hate your enemy.

44 But I say this to you, love your enemies and pray for those who persecute you;

45 so that you may be children of your Father in heaven, for he causes his sun to rise on the
bad as well as the good, and sends down rain to fall on the upright and the wicked alike.

46 For if you love those who love you, what reward will you get? Do not even the tax collectors
do as much?

47 And if you save your greetings for your brothers, are you doing anything exceptional?

48 Do not even the gentiles do as much? You must therefore be perfect, just as your heavenly

Father is perfect.'

2/ Phúc Âm: 43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đấng loài và hãy ghét kẻ thù.

44 Còn Thầy, Thầy báo anh em: hãy yêu kẻ thù và cứu nguy hiểm cho những kẻ ghét anh em.

45 Như vậy, anh em mới được trọn nên con cái Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Ngài mới cho các Ngài mới lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mọi người trên người công chính cũng như kẻ bất chính.

46 Vì nếu anh em yêu những kẻ yêu những mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?

47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ hơn người đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?

48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

GIỚI THIỆU CHỮ ĐÓNG: Trọn nên hoàn thiện bằng yêu những kẻ thù.

Tội do chúng ta là hành động căn bản như tội của con người và được làm hàng ngày. Khi phải chịu tội, con người thì sống dựa trên một số tiêu chuẩn căn bản như: mục đích, tín nhiệm, dè dặt, bền, rõ, đôn hậu ... Ví dụ, khi con người chịu như nhà lãnh đạo đi đâu khi họ qua gia, thành phố, đoàn thể, họ thì sống là chúng ta cá nhân có khả năng hơn người thì sống, để có thể chu toàn sự việc được trao phó.

Thiên Chúa, Đấng đáng nên tôn trọng, cũng chọn lựa dân tộc và các cá nhân để thi hành thánh ý

của Ngài. Lịch sử của Cựu Ước cũng như Tân Ước thể hiện đầy đủ những sự kiện của Thiên Chúa: chọn Israel, Abraham, Moses, Aaron, Joshua, Vua Saul, các tiên-tri, Chúa Giêsu ... Các Bài Đọc hôm nay như những lý do tại sao Thiên Chúa chọn dân tộc hay nhóm người. Trong Bài Đọc I, tác giả đưa ra lý do tại sao Thiên Chúa chọn dân tộc Israel là dân tộc riêng của Ngài: để tuân giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu truy vấn cho các môn đồ phải yêu thương kẻ thù và cứu nguy cho họ, vì các môn đồ đã kêu gọi để trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Chúng ta là những người đã được chọn để sống cho Thiên Chúa. Vì thế, **BẠN VÀ TÔI** cần sống theo lời sống của Thiên Chúa đưa ra.

- Một trong những đòi hỏi của lời sống môn đệ Chúa là phải yêu thương kẻ thù và cứu nguy cho những người bách hại chúng ta. Tất cả không thi hành điều Chúa Giêsu dạy cũng đồng nghĩa với việc từ chối làm môn đệ Chúa.

- Để có thể thực hiện điều khó khăn này, **BẠN VÀ TÔI** QUYẾT TÂM thấm nhuần tình yêu của Thiên Chúa.

LM. Anthony Đình Minh Tiên, OP

Kính chuyển:

Hàng
